

## บทคัดย่อ

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้วิจัย	นางปิยนดา ราชเป็น
สาขาวิชา	การบริหารการศึกษา
ประธานกรรมการที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี จันทรา
กรรมการที่ปรึกษา	นายกรีธา วีระพงศ์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นี้คือ เพื่อศึกษาสภาพ และเปรียบเทียบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 15 คน และครูปฏิบัติการสอนจำนวน 170 คน รวมทั้งสิ้น 185 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราชวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยการแจกแจงความถี่ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที่ (T-test) และ F-test

### ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
3. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาวิชาชีพครู มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

4. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตาม ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน